

Source : ข่าวสด

Date : 12 ก.ย. 2565 Page : 7

No: 65048576



mail : ks1letter@gmail.com

## ชาวไร้อ้อยยังไม่ได้เงินช่วย

เรียน บ.ก.ข่าวสด

เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ที่เกษตรกรชาวไร้อ้อย ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงเงินช่วยเหลือที่ต้องได้รับ จึงทำให้มีความกังวล เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนนี้ในการลงทุนปลูกอ้อยในฤดูกาลผลิตหน้าในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินช่วยเหลือให้ก็จะทำให้เกษตรกรไม่มีเงินในการจ้างแรงงาน ซ่อปุ๋ย และลงทุนอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องการนำเงินไปใช้จ่ายหนี้สินด้วยสำหรับเงินช่วยเหลือนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พ.ค. 2564 เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตัดอ้อยสด ในอัตราตันละ 120 บาท เพื่อเป็นการรักษาสีน้ำตาลอ้อยและแบ่งเบาภาระเกษตรกรชาวไร้อ้อยในการตัดอ้อยสด เนื่องจากต้องลงทุนเพิ่ม สถาบันชาวไร้อ้อยและสมาชิกชาวไร้อ้อยทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งจะดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดไว้ ชาวไร้อ้อยรอไม่ได้ วันนี้เกษตรกรชาวไร้อ้อยเดือดร้อนจริงๆ ฝนตกลงมาเตรียมเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกอ้อย แต่ไม่มีเงินซ่อปุ๋ย ไม่มีเงินใช้หนี้ไม่ไหวแล้ว สำหรับอัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการตัดอ้อยสดกว่า 200 บาท ใช้คน ใช้รถตัด ซึ่งเป็นต้นทุนของชาวไร้อ้อยที่รัฐบาลรับปากว่าจะช่วยเหลือ ซึ่งชาวไร้อ้อยยินดีสนองนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด โดยวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอไปยัง ครม. เพื่อให้รัฐมนตรีเห็นชอบเพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร โดยผ่านธ.ก.ส. ทราบว่าจะมีการเสนอเข้าครม. แต่ผ่านมากกว่า 1 เดือนแล้ว ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ชาวไร้อ้อยไม่มีที่พึ่งแล้ว

อ้อยไม่หวาน

ตอบ อ้อยไม่หวาน

อ่านข้อร้องเรียนของคุณแล้วเชื่อว่าอ้อยไม่หวานจริงๆ เพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูการปลูกอ้อยแล้ว แต่เกษตรกรยังเต็มไปด้วยความขาดแคลน รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่สัญญาเอาไว้ ยังไม่จ่ายมาถึงมือชาวไร้อ้อยสักที หวังว่ารัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมจะมีคำตอบให้กับชาวไร้อ้อยในเร็ววัน อย่าปล่อยให้ชาวไร้อ้อยขมไปกว่าเดิมอีกเลย

## น้ำท่วมบางเขนอย่าให้ไฟดูดซ้ำอีก

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ถ้าวันไหนฝนกระหน่ำหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงตรงวงเวียนบางเขนซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทันที ในขณะที่ช่วงถนนรามอินทราและถนนแจ้งวัฒนะกำลังเร่งก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยเฉพาะกำลังก่อสร้างฐานบันไดคังนั้น บริเวณก่อสร้างจะพบเห็นสายไฟระโยงระยางบางจุดจนน้ำ ฝากผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการช่วยกำกับเรื่องกระแสไฟฟ้าด้วย ฟังถนนแจ้งวัฒนะ ตรงข้ามการประปาภูมิภาค จะมีอาคารคอนกรีตที่ปักอาศัยเป็นชุมชน และเป็นทางผ่านที่ต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าบางคันต้องเดินลุยน้ำ เวลาปกติน้ำไม่ท่วมก็เดินลำบากอยู่แล้ว เพราะข้างทางเดินอยู่ระหว่างการก่อสร้างบางช่วงเป็นหลุมลึก พลัดไปอาจตกเป็นอันตรายได้ เช่นเดียวกับฝั่งข้างโรงพักบางเขนตรงถนนรามอินทรา ก็เหมือนกัน

คลองลำเจียก

ตอบ คลองลำเจียก

ช่วงนี้คนทรม.กำลังเผชิญกับปริมาณฝนที่ตกหนักจนน้ำท่วมขังไปในหลายๆ พื้นที่ บริเวณวงเวียนบางเขน ถนนรามอินทรา และแจ้งวัฒนะ เป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างทางรถไฟฟ้า ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาต้องระมัดระวัง การก่อสร้างที่ทำให้กีดขวางทางระบายน้ำ รวมทั้งที่มีผู้ร้องเรียนมานี้คือ สายไฟระโยงระยาง ต้องตรวจสอบให้ดีๆ อย่าน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีก